

THƯ NGỎ

Về việc tổ chức chiêu sinh chương trình đào tạo ngắn hạn

Kính gửi: Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp/ Đối tác

Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn, cam kết mang đến những trải nghiệm học thuật sâu sắc và thiết thực cho các chuyên gia và nhà quản lý trong mọi lĩnh vực, từ Quản trị, Tài chính đến Chiến lược. Hợp tác với các trường đại học danh tiếng trên toàn cầu như Đại học Portland State - Hoa Kỳ, Đại học Monash - Australia, Đại Học Western Sydney - Australia, Đại Học Công Nghệ Nanyang - Singapore, Đại học Leicester - Vương Quốc Anh, Đại Học Lincoln - Vương Quốc Anh..

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi diện mạo các ngành nghề, nhu cầu đào tạo và phát triển kỹ năng cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhân sự trong các tổ chức và cán bộ công chức nhà nước đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này phản ánh sự cần thiết phải thích ứng với các tiêu chuẩn quy định mới và đáp ứng yêu cầu của một hệ thống hành chính hiện đại, minh bạch, đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng của thời đại.

Chương trình đào tạo của Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thiết kế dành riêng cho các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, và cán bộ nhà nước mong muốn tối ưu hóa năng lực quản lý, củng cố đội ngũ lãnh đạo nòng cốt và nâng cao năng lực cạnh tranh. Được xây dựng dựa trên nền tảng thực tiễn ứng dụng và tiếp cận với các nguyên lý giáo dục tiên tiến, chương trình đào tạo ngắn hạn của chúng tôi nhằm mục đích tối ưu hóa năng lực quản lý, củng cố đội ngũ lãnh đạo cũng như nâng cao cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Với đội ngũ giảng viên hàng đầu, bao gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên sâu về tư duy quản trị và kinh tế tài chính, các lĩnh vực ở doanh nghiệp và các vị trí liên quan trong các cấp quản lý nhà nước. Chúng tôi cam kết cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức tốt nhất, phản ánh xu hướng thị trường và khuyến khích sự phát triển cá nhân và năng lực lãnh đạo.

Mục đích chung của khóa học không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn tạo điều kiện cho học viên áp dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua các hoạt động tương tác và thực tế. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp cơ hội thực tập và giao lưu tại các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài thông qua Study Tour. Đáp ứng đầy đủ các kiến thức để học viên có thể nâng cao năng lực cá nhân và trong tổ chức. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường học tập đầy linh hoạt và thuận tiện, nơi mỗi khóa học được thiết kế một cách tinh tế để phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, mỗi học viên sẽ nhận được chứng chỉ từ Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cùng báo cáo chi tiết về kết quả học tập để đảm bảo sự minh bạch và chất lượng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Doanh nghiệp và Quý Cơ quan Nhà nước vui lòng truy cập: <http://ibr.ueh.edu.vn/>.

Chúng tôi hân hạnh chào đón sự quan tâm của Quý Doanh nghiệp và Quý Cơ quan Nhà nước. Hy vọng rằng chương trình của chúng tôi sẽ góp phần vào việc khơi dậy tiềm năng, giá trị và sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo tương lai.

Cảm ơn và trân trọng./.

Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh doanh
GS.TS. Võ Xuân Vinh



shortcourse@ueh.edu.vn



Phòng 1.07, 59C Nguyễn Đình
Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP.